

รายงานการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๒ (มติย่อ)
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ณ ห้องประชุมเหนือฟาร์ม อำเภอพิบูลย์ จัหวัดนครศรีธรรมราช

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายสุรทิน ทิพย์อักษร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๒ อนุกรรมการและเลขานุการ ขออนุญาตให้ผู้ช่วยเลขานุการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘ ราย เข้าร่วมประชุม

เมื่อถึงเวลาการประชุม นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ประธานอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๒ ได้เปิดประชุม และ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ประธาน และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๒ ทุกท่าน ได้กล่าวความรู้สึก ให้กับนายสุรทิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๒ กรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๒ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖

อนุกรรมการและเลขานุการ ฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๒ ได้จัดทำรายงานการประชุมอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอรายงานการประชุมต่อที่ประชุมเพื่อให้การรับรองที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๓.๑ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว

ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๒ ได้เสนอระเบียบวาระการพิจารณาต่ออนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๖ ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ จำนวน ๑๓ วาระไปแล้วนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นศรีธรรมราช เขต ๒ ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว สรุปผลได้ดังนี้

ที่	เรื่อง	มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ	การดำเนินการของ สพป.นศ.๒
๑	การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒	<p>อนุมัติให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๗ ราย</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ย้ายกรณีปกติโดยการสับเปลี่ยนตัวบุคคล จำนวน ๒ ราย ๒. ย้ายกรณีเพื่อประโยชน์ทางการ โดยการเกลี่ยอัตรากำลัง จำนวน ๓ ราย ๓. ย้ายกรณีพิเศษ จำนวน ๒ ราย 	ออกคำสั่งและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
๒	การบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2566)	<p>๑. เห็นชอบการจัดสรรวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ กันยายน ๒๕๖๖)</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑.๑ กลุ่มตำแหน่งรองรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูสายงานการสอน <ul style="list-style-type: none"> - กลุ่มที่รับเงินเดือน อันดับ ครูผู้ช่วย, คศ.๑, คศ.๒ และ คศ.๓ จัดสรรอัตราร้อยละ ๒.๙๘ และกันไว้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อบริหารจัดการร้อยละ ๐.๐๒ ของเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ 	แจ้งโรงเรียนในสังกัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว

ที่	เรื่อง	มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ	การดำเนินการของ สพป.นศ.๒
		<p>- กลุ่มที่รับเงินเดือน อันดับ คศ.๔,คศ.๕ จัดสรรให้ อัตราร้อยละ ๓ ของเงินเดือน รวมของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาที่มีตัวอยู่ จริง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>๑.๒ กลุ่มตำแหน่งรอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และ ผู้อำนวยการสถานศึกษาจัดให้ใน อัตราร้อยละ ๓ ของเงินเดือนรวม ของข้าราชการแต่ละตำแหน่งที่มี ตัวอยู่จริง ณ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖</p> <p>๑.๓ จัดสรรวงเงินที่กั้นไว้ ร้อยละ ๐.๐๒ ให้โรงเรียนที่มี วงเงินเลื่อนเงินเดือนในภาพรวม ไม่ถึงร้อยละ ๒.๙๐ ของฐาน คำนวณร้อยละ ๗๐ ของเงิน วงเงิน ๐.๐๒ % และจัดสรรให้ โรงเรียนที่ขาดแคลนอัตรากำลัง ร้อยละ ๓๐ ของวงเงิน ๐.๐๒%</p> <p>๑.๔ จัดสรรเงินคงเหลือ จากโรงเรียนและเงินคงเหลือจาก กลุ่มตำแหน่งรองผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการ สถานศึกษา ให้กับข้าราชการ ที่มีผลการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง</p> <p>๑.๕ เกณฑ์การพิจารณา เลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษาตามกลุ่ม ตำแหน่งและระดับผลการ ประเมินดังนี้</p>	

ที่	เรื่อง	มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ	การดำเนินการของ สพป.นศ.๒
		<p>- กลุ่มรองผู้อำนวยการ สถานศึกษา ข้าราชการครูสาย งานการสอนทุกตำแหน่งและ อันดับ ให้กำหนดอัตราร้อยละ การเลื่อนเงินเดือนตามระดับผล การประเมินโดยสถานศึกษา</p> <p>- กลุ่มรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการ สถานศึกษาทุกตำแหน่งและ อันดับกำหนดอัตราร้อยละการ เลื่อนเงินเดือน ตามผลการ ประเมิน ดังนี้</p> <p>๑. ผลการประเมินระดับ ดีเด่น พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ ๒.๕๐ - ๖.๐๐</p> <p>๒. ผลการประเมินระดับ ดีมาก พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ ๒.๐๐ - ๒.๔๙</p> <p>๓. ผลการประเมินระดับ ดี พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ ๑.๕๐ - ๑.๙๙</p> <p>๔. ผลการประเมินระดับ พอใช้ พิจารณาเลื่อนเงินเดือน ร้อยละ ๑.๐๐ - ๑.๔๙</p> <p>๕. ผลการประเมินระดับ ปรับปรุง พิจารณาไม่ได้เลื่อน เงินเดือน</p> <p>๖. เห็นชอบร่างประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการจัดสรรวงเงินเลื่อน เงินเดือนของข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖)</p>	

ที่	เรื่อง	มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ	การดำเนินการของ สพป.นศ.๒
๓	การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำแหน่งครู มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔	เห็นชอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กำหนดจำนวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย สำหรับข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติในการขอมี วิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๙/๒๕๖๔ จำนวน ๒๔ ราย (โดยดำเนินการผ่านระบบ DPA ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด	ดำเนินการสู่กรรมการในระบบ DPA เรียบร้อยแล้ว
๔	การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำแหน่งครู ขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔	เห็นชอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กำหนดจำนวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย สำหรับข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติในการขอเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๙/๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ ราย โดยดำเนินการผ่านระบบ DPA ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด	ดำเนินการสู่กรรมการในระบบ DPA เรียบร้อยแล้ว
๕	การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ขออนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔	อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของคณะกรรมการประเมิน และอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน ๑๒ ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สถานศึกษานำข้อมูลค่าขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วน สมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA	ออกคำสั่งและแจ้งผู้เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้ว

ที่	เรื่อง	มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ	การดำเนินการของ สพป.นศ.๒
๖	<p>การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔</p>	<p>อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของคณะกรรมการประเมิน และอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑ ราย ทั้งนี้ ไม่ก่อนวันที่สถานศึกษานำข้อมูลคำขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ เข้าสู่ระบบ DPA คือ นางสาวศศิธร ชุมคง ครู โรงเรียนบ้านปากแพรก</p>	<p>ออกคำสั่งแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว</p>
๗	<p>ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ ๒ ด้านความรู้ ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒)</p>	<p>อนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของคณะกรรมการชุดที่ ๑ เพื่อที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ ส่งผลการปฏิบัติงาน (ด้านที่ ๓) ซึ่งประกอบด้วยเอกสารผลการพัฒนาคุณภาพในการบริหารจัดการสถานศึกษาและผลงานทางวิชาการ พร้อมทั้งผลการประเมินด้านที่ ๑ ด้านที่ ๒ และความเห็นของคณะกรรมการชุดที่ ๑ ให้สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาต่อไป จำนวน ๑ ราย คือ นายสมหมาย สุดถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำนาว</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>
๘	<p>การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๓)</p>	<p>อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปรับปรุงผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ ๑ ภายใน</p>	<p>แจ้งนางสาวกมลทิพย์ สิ้นยังทราบแล้ว</p>

ที่	เรื่อง	มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ	การดำเนินการของ สพป.นศ.๒
		ระยะเวลา ๖ เดือน จำนวน ๑ ราย คือ นางกมลทิพย์ สิ้นยัง	
๙	ขออนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผลการประเมินด้านที่ ๓ (กรณีปรับปรุงผลงาน ครั้งที่ ๑)	อนุมัติผลการประเมิน ด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ราย นายพัฒนยศ รัชพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปราง ตั้งแต่วันที่มิถุนายนปี ๒๕๖๓ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด	ออกคำสั่งและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
๑๐	การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ (ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๓)	อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประเมิน และอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน ๖ ราย ตั้งแต่วันที่มิถุนายนปี ๒๕๖๓ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด	ออกคำสั่งและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

ที่	เรื่อง	มติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ	การดำเนินการของ สพป.นศ.๒
๑๑	การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ (ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๓)	อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๓ ด้านผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประเมิน และอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนและแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน ๙ ราย ตั้งแต่วันที่ที่มีคุณสมบัติครบ โดยมีเงื่อนไขว่าการเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จะต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด	ออกคำสั่งและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว
๑๒	การช่วยราชการของผู้ช่วยราชการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒	อนุมัติให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดช่วยราชการโรงเรียนภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ จำนวน ๑ ราย	แจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบแล้ว
๑๓	การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖	เห็นชอบร่างประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และ ผลงาน และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ดำเนินการตามประกาศเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑

เรื่อง การจัดสรรอัตราร่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เห็นชอบการจัดสรรอัตราร่างจากผลการเกษียณอายุราชการ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

๑.๑ คืบให้กับสถานศึกษาเดิม

จำนวน ๓ อัตรา

ที่	ตำแหน่งเกษียณ				จำนวน นักเรียน
	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง /สถานศึกษา /อำเภอ	เงินเดือน		
			อันดับ	ขั้น	
๑	๕๕๑๔	ผอ.สถานศึกษา /ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ ๖ /อ.ทุ่งสง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	๔๒๕
๒	๙๗๒๖	ผอ.สถานศึกษา /ร.ร.วัดมณีเจริญมิตรภาพที่ ๒๒๗ /อ.นาบอน	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	๑๘๖
๓	๒๔๔๔	ผอ.สถานศึกษา /ร.ร.ชุมชนบ้านนาวา /อ.ช้างกลาง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	๖๔๐

๑.๒ รายงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา คืบ สพฐ.

จำนวน ๒ อัตรา

ที่	ตำแหน่งเกษียณ				จำนวน นักเรียน
	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง /สถานศึกษา /อำเภอ	เงินเดือน		
			อันดับ	ขั้น	
๑	๒๓๕๘	ผอ.สถานศึกษา /ร.ร.วัดควนยุง /อ.ฉวาง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	๙๐
๒	๕๙๙๓	ผอ.สถานศึกษา /ร.ร.วัดควนสระบัว /อ.ทุ่งใหญ่	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	๑๑๕

๒. ตำแหน่ง ครู จำนวน ๗๒ อัตรา ดังนี้

๒.๑ จัดสรรเพื่อรองรับแผนบรรณานักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จำนวน ๒๔ อัตรา

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง/โรงเรียน /อำเภอ (เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖)	เงินเดือน		กำหนดใหม่ที่ (ได้รับจัดสรร)		หมายเหตุ
			อันดับ	ขั้น	โรงเรียน/อำเภอ	สาขาวิชาเอก	
๑	๕๙๔๕	ครู /บ้านบ่อปลา /ทุ่งใหญ่	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	บ้านก่องาม /ทุ่งใหญ่	ภาษาไทย	
๒	๒๔๙๘	ครู /บ้านหนองหัว (ขมายนุกูล) /ทุ่งสง	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	บ้านโคกวัด /ทุ่งใหญ่	ภาษาไทย	
๓	๑๐๗๒๒	ครู /บ้านวังยวน /ทุ่งสง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	บ้านควนตม /ช้างกลาง	ภาษาไทย	
๔	๕๕๖๓	ครู /วัดธรรมเมตต์ /ทุ่งสง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	บ้านคลองจิ่ง /นาบอน	ภาษาไทย	
๕	๙๒๖๔	ครู /บ้านคลองปึก /ช้างกลาง	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	จัดสรรคืบ	ประถมศึกษา	
๖	๑๐๗๐๘	ครู /องค์การสวนยาง ๑ /ช้างกลาง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืบ	ประถมศึกษา	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง/โรงเรียน /อำเภอ (เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖)	เงินเดือน		กำหนดใหม่ที่ (ได้รับจัดสรร)		หมายเหตุ
			อันดับ	ขั้น	โรงเรียน/อำเภอ	สาขาวิชาเอก	
๗	๑๓๕๕	ครู / จุฬารักษ์พิทยาคาร / พิษณุ	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	วัดมุขธาราม ฯ / ถ้ำพรรณรา	ประถมศึกษา	
๘	๓๒๖๒	ครู / บ้านเกาะขวัญ / ถ้ำพรรณรา	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	บ้านนาเหนือ / พิษณุ	ประถมศึกษา	
๙	๕๕๗๖	ครู / วัดวังหิน / บางขัน	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	บ้านวังธน /ทุ่งสง	คณิตศาสตร์	
๑๐	๑๙๐๑	ครู / บ้านหนองปลิง / ทุ่งสง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	วัดใหม่ / ทุ่งใหญ่	คณิตศาสตร์	
๑๑	๑๘๒๔	ครู / วัดสามัคคีนุกูล / ฉวาง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	ราษฎร์ประชาอุทิศ / ทุ่งใหญ่	สังคมศึกษา	
๑๒	๕๐๘๓	ครู / วัดกะโสม / ทุ่งสง	คศ.๒	๔๐,๓๒๐	ชุมชนบ้านหน้าเขา / ทุ่งใหญ่	สังคมศึกษา	
๑๓	๕๖๑๕	ครู / บ้านไสยาสน์ / บางขัน	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	วัดทุ่งสำน / ทุ่งสง	สังคมศึกษา	
๑๔	๒๒๑๖	ครู / ชุมชนบ้านนาวา / ช้างกลาง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	วัดควนยูง / ทุ่งใหญ่	สังคมศึกษา	
๑๕	๙๖๙๘	ครู / บ้านนาบอน / นาบอน	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	ปฐมวัย	
๑๖	๑๐๗๘๗	ครู / บ้านสามัคคีธรรม / ทุ่งสง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	วัดวังขี / ทุ่งสง	ปฐมวัย	
๑๗	๑๐๗๖๓	ครู / วัดยางค้อม / พิษณุ	คศ.๓	๕๗,๕๒๐	จัดสรรคืน	ภาษาอังกฤษ	
๑๘	๗๓๖๐	ครู / บ้านสวน / บางขัน	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	จัดสรรคืน	วิทยาศาสตร์	
๑๙	๖๑๖๙	ครู / สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง / ทุ่งสง	คศ.๓	๕๖,๐๔๐	คลองหมื่นเพชร ฯ / ทุ่งใหญ่	พลศึกษา	
๒๐	๑๙๘๓	ครู / วัดหน้าเขา / พิษณุ	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	บ้านไสโป๊ะ / นาบอน	ศิลปะ	
๒๑	๕๙๔๔	ครู / บ้านบ่อปลา / ทุ่งใหญ่	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	วัดเกาะสระ / นาบอน	เกษตร	
๒๒	๙๓๖๔	ครู / จุฬารักษ์พิทยาคาร / พิษณุ	คศ.๓	๕๖,๗๗๐	ไทยรัฐวิทยา 38 / บางขัน	สุขศึกษา	
๒๓	๕๖๘๒	ครู / วัดลำนาว / บางขัน	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	บ้านวังเต่า / ทุ่งสง	สุขศึกษา	
๒๔	๒๒๑๐	ครู / บ้านวังตลับ / ถ้ำพรรณรา	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	วัดมิ่งคลาราม / พิษณุ	นาฏศิลป์	

๒.๒ จัดสรรให้กับสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด และเป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กำหนดคือ มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ ๑๒๐ คนขึ้นไป และไม่อยู่ในแผนการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔๘ อัตรา และสงวนอัตราเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๖/ ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ (คัดเลือก ว ๑๖)

จำนวน ๑๒ อัตรา หลังพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ ดังนี้

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง/โรงเรียน /อำเภอ (เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖)	เงินเดือน		กำหนดใหม่ที่ (ได้รับจัดสรร) โรงเรียน / อำเภอ	หมายเหตุ
			อันดับ	ขั้น		
๑	๕๕๖๔	ครู /บ้านคลองตึก /ทุ่งสง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	บ้านนาบอน /นาบอน	
๒	๒๓๐๓	ครู /บ้านนา /ข้างกลาง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๓	๕๕๗๓	ครู /วัดท่ายาง /ทุ่งใหญ่	คศ.๓	๔๘,๖๘๐	จัดสรรคืน	
๔	๑๙๕๑	ครู /วัดหลักช้าง /ข้างกลาง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๕	๑๐๑๑๓	ครู /บ้านปลายรา /ถ้าพรรณรา	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	จัดสรรคืน	
๖	๕๕๗๗	ครู /วัดท่ายาง /ทุ่งสง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	วัดเกาะสระ /นาบอน	
๗	๕๕๕๑	ครู /ชุมชนวัดอัมพวัน /นาบอน	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๘	๙๗๘๙	ครู /วัดหนองดี /นาบอน	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	จัดสรรคืน	
๙	๙๒๖๓	ครู /วัดหน้าเขา /พิปูน	คศ.๓	๕๐,๒๕๐	จัดสรรคืน	
๑๐	๕๐๑๔	ครู /วัดธรรมเผด็จ /ทุ่งสง	คศ.๓	๕๕,๘๘๐	จัดสรรคืน	
๑๑	๒๐๗๘	ครู /วัดสวนขัน /ข้างกลาง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๑๒	๙๗๖๗	ครู /บ้านหนองยาง /นาบอน	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๑๓	๖๑๓๑	ครู /บ้านเกาะยวน /ทุ่งสง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๑๔	๒๓๔๑	ครู /วัดควนกอ /ถ้าพรรณรา	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๑๕	๕๕๑๐	ครู /บ้านไร่สุลิม /ทุ่งใหญ่	คศ.๒	๓๘,๘๐๐	จัดสรรคืน	
๑๖	๕๓๘๓	ครู /บ้านวังยวน /ทุ่งสง	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	จัดสรรคืน	
๑๗	๕๑๐๗	ครู /วัดควนชม /ทุ่งสง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๑๘	๕๔๐๙	ครู /ชุมชนบ้านไทรห้อง /ทุ่งสง	คศ.๓	๕๗,๑๑๐	จัดสรรคืน	
๑๙	๕๖๓๖	ครู /ตชด.ข้างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ บางชั้น	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๒๐	๓๓๑๑	ครู /วัดมะปรางงาม /อ.ฉวาง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๒๑	๖๐๔๘	ครู /วัดท่ายาง /ทุ่งใหญ่	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	วัดมะนาวหวาน /ข้างกลาง	
๒๒	๖๐๑๕	ครู /บ้านพอโกบ /ทุ่งใหญ่	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	จัดสรรคืน	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง/โรงเรียน /อำเภอ (เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖)	เงินเดือน		กำหนดใหม่ที่ (ได้รับจัดสรร) โรงเรียน / อำเภอ	หมายเหตุ
			อันดับ	ขั้น		
๒๓	๑๐๒๒๔	ครู /วัดควนสูง /ฉวาง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๒๔	๖๐๑๑	ครู /บ้านนาท่อม /ทุ่งใหญ่	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๒๕	๖๑๔๓	ครู /วัดท่ายาง /ทุ่งใหญ่	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	วัดคงคาเจริญ /ทุ่งสง	
๒๖	๕๒๖๙	ครู /บ้านจำปา /ทุ่งสง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๒๗	๕๘๙๔	ครู /หมู่บ้านป่าไม้ /ทุ่งสง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๒๘	๕๗๙๓	ครู /บ้านบนควน /ทุ่งสง	คศ.๓	๕๘,๓๒๐	จัดสรรคืน	
๒๙	๕๙๒๐	ครู /บ้านบางปรน /ทุ่งใหญ่	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	บ้านคอกช้าง /ทุ่งสง	
๓๐	๓๔๓	ครู /วัดกะเปียด /ฉวาง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๓๑	๑๒๓๑	ครู /วัดวังริบุญเลิศ /ถ้ำพรรณรา	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๓๒	๙๘๒๖	ครู /ชุมชนบ้านสี่แยก /นาบอน	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๓๓	๑๐๑๐๕	ครู /บ้านปากน้ำ /ฉวาง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๓๔	๑๙๒๘	ครู /บ้านไสโคกเกาะ /ฉวาง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๓๕	๖๒๒๔	ครู /บ้านสระนางมโนราห์ /ทุ่งใหญ่	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๓๖	๑๐๗๒๕	ครู /บ้านไสใหญ่ /ทุ่งใหญ่	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๓๗	๑๙๕๘	ครู /บ้านนาเส /ฉวาง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๓๘	๔๒๔๒	ครู /วัดลำนาว /บางขัน	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	จัดสรรคืน	
๓๙	๑๖๕๑	ครู /บ้านทุ่งกรวด /ทุ่งใหญ่	คศ.๒	๓๙,๙๒๐	จัดสรรคืน	
๔๐	๑๙๔๔	ครู /วัดจันดี /ช้างกลาง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๔๑	๙๒๖๐	ครู /วัดทุ่งนาใหม่ /พิปูน	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	บ้านนาบอน /นาบอน	
๔๒	๑๑๐๕๔	ครู /วัดท่ายาง /ทุ่งใหญ่	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๔๓	๑๑๐๙๔	ครู /วัดท่ายาง /ทุ่งใหญ่	คศ.๓	๔๘,๖๖๐	จัดสรรคืน	

ที่	ตำแหน่ง เลขที่	ตำแหน่ง/โรงเรียน /อำเภอ (เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖)	เงินเดือน		กำหนดใหม่ที่ (ได้รับจัดสรร) โรงเรียน / อำเภอ	หมายเหตุ
			อันดับ	ขั้น		
๔๔	๒๓๐๕	ครู /บ้านนา /ข้างกลาง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๔๕	๑๙๕๕	ครู /วัดหลักช้าง /ข้างกลาง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	จัดสรรคืน	
๔๖	๔๑๑๙	ครู /วัดหลักช้าง /ข้างกลาง	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	วัดเกาะสระ /นาบอน	
๔๗	๔๒๘๔	ครู /บ้านนา /ข้างกลาง	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	บ้านปลายรา /ถ้าพรรณรา	
๔๘	๑๐๖๓๗	ครู /ชุมชนวัดอัมพวัน /นาบอน	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	จัดสรรคืน	

ระเบียบวาระที่ ๔.๒

เรื่อง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อนุมัติการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน จากสถานศึกษาที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนเกินเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไปกำหนดเป็นตำแหน่งเดิม ในสถานศึกษาแห่งใหม่ที่มีอัตรากำลังสายงานการสอนต่ำกว่าเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๑ อัตรา ดังนี้

ที่	ตำแหน่งที่กำหนดไว้เดิม					ตำแหน่งที่รับการตัดโอนตำแหน่ง และอัตราเงินเดือน		
	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	สถานศึกษา	อันดับ	ขั้น	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	สถานศึกษา
๑	ครู	๓๓๕๔	จุฬารามณ์พิชญาคาร	คศ.๒(๓)	๔๓,๖๒๐	ครู	๓๓๕๔	บ้านพรุง

ระเบียบวาระที่ ๔.๓

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะชำนาญการ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เห็นชอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย สำหรับข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๙/๒๕๖๔ จำนวน ๗ ราย โดยดำเนินการผ่านระบบ DPA ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| ๑. นางสาวอุษามาศ แก้วนิมิตร | ครู โรงเรียนวัดลำนาว |
| ๒. นางสาวเกศรินทร์ เพียรดี | ครู โรงเรียนวัดเขาโร |
| ๓. นางสาวอุษา ชำนาญกิจ | ครู โรงเรียนบ้านบางปรน |
| ๔. นางสาวสิริพร บำรุง | ครู โรงเรียนชุมชนบ้านหน้าเขา |
| ๕. นางสาววันดี คำทอง | ครู โรงเรียนบ้านปลายรา |
| ๖. นางสาวพรทิพย์ สังศรีอิน | ครู โรงเรียนบ้านคอกช้าง |
| ๗. นางนงเยาว์ จันทรเศษ | ครู โรงเรียนบ้านนาเกิดผล |

ระเบียบวาระที่ ๔.๔

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขอลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๖๔

เห็นชอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ จากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๓ คน ต่อผู้ขอ ๑ ราย สำหรับข้าราชการครูที่มีคุณสมบัติในการขอเลื่อน
เป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว ๙/๒๕๖๔ จำนวน ๙ ราย โดยดำเนินการ
ผ่านระบบ DPA ตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นางวรรณดี สวัสดิ์ | ครู โรงเรียนบ้านนา |
| ๒. นางสาวจรรยาพร งามพร้อม | ครู โรงเรียนหมุ่มบ้านป่าไม้ |
| ๓. นางคัมภีร์พรรณ ภัคดีแก้ว | ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนา |
| ๔. นางพิมลสิริ กาละ | ครู โรงเรียนวัดสวนขัน |
| ๕. นางสาวจันทิรา ละม้าย | ครู โรงเรียนวัดมะนาวหวาน |
| ๖. นางภัทราภรณ์ เก็บเกียรติไว้ | ครู โรงเรียนวัดสามัคคีอนุกุล |
| ๗. นางพรชัย กันตังกุล | ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชมาอนุกุล) |
| ๘. นางงอรัญญา นนทศักดิ์ | ครู โรงเรียนวัดสามัคคีอนุกุล |
| ๙. นางทิพมณี สุมน | ครู โรงเรียนวัดสามัคคีอนุกุล |

ระเบียบวาระที่ ๔.๕

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ (ขออนุมัติผลการประเมิน
ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๖๔

อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของคณะกรรมการประเมิน ให้ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการ จำนวน ๒๒ ราย ซึ่งเป็นผู้ผ่านการประเมินจำนวน ๒๑ ราย
ไม่ก่อนวันที่สถานศึกษานำข้อมูลค่าขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์ เข้าสู่ระบบ
DPA ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| ๑. นางสาวภมรินทร์ รุจิรเสริชัย | ครู โรงเรียนบ้านเขาตาว |
| ๒. นายพงษ์กฤษ ชนะรบ | ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนา |
| ๓. นางสาวทิพย์ัญญา บำรุงศรี | ครู โรงเรียนวัดลำนาว |
| ๔. นางสาวสุภาพร ผลผลา | ครู โรงเรียนบ้านห้วยรีน |
| ๕. นางสาววิไลวรรณ สุดใจ | ครู โรงเรียนบ้านควนลำภู |
| ๖. นางสาววรรณิสา เพชรจันทร์ | ครู โรงเรียนบ้านเขาตาว |
| ๗. นางสาวคณิตศา ศรีสุขใส | ครู โรงเรียนบ้านวังหิน |
| ๘. นางสาวศุภลักษณ์ คงปลอด | ครู โรงเรียนบ้านบนควน |
| ๙. นางสาวเนตรศจี ปรีชา | ครู โรงเรียนบ้านโคกมะขาม |
| ๑๐. นางสาวอรอุมา บุญแก้ว | ครู โรงเรียนบ้านโคกมะขาม |
| ๑๑. นางอาพร เกิดไถ่รุ่ง | ครู โรงเรียนบ้านน้ำพุ |
| ๑๒. นางวันวิสา สุขแก้ว | ครู โรงเรียนวัดวิสุทธิวงศ์ |

๑๓. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพาขวัญ จิตจำ	ครู โรงเรียนวัดมะปรางงาม
๑๔. นางสาวกาญจนาพร พริกเล็ก	ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชฌายนุกูล)
๑๕. นางสาวผกามาศ ทิพย์จักษุ	ครู โรงเรียนวัดเทวสิทธิ์
๑๖. นางอำภา มณีสม	ครู โรงเรียนวัดหนองดี
๑๗. นางสาวพัคตร์สุภา สิ้นธูพาซี	ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาพา
๑๘. นางสาวอารณี ราชกิจ	ครู โรงเรียนบ้านนาพา
๑๙. นายอดุลย์ ศรีวิชิต	ครู โรงเรียนวัดกะเปียด
๒๐. นางสาวสุดารัตน์ ทองผุด	ครู โรงเรียนสหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
๒๑. นางสาววรรณพร สุซัง	ครู โรงเรียนวัดควน

และอนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของคณะกรรมการประเมิน ซึ่งมีผลไม่ผ่านการประเมิน จำนวน ๑ ราย (ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบจะแจ้งเจ้าตัวทราบต่อไป)

ระเบียบวาระที่ ๔.๖

เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (ขออนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒) ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

อนุมัติผลการประเมินด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ ของคณะกรรมการประเมิน และอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน ๑๔ ราย ไม่ก่อนวันที่สถานศึกษานำข้อมูลคำขอพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เข้าสู่ระบบ DPA

๑. นางสาววิชชุดา นาเคน	ครู โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗
๒. นายวิทยา บัวผาย	ครู โรงเรียนบ้านวังหิน
๓. นางจิรภัทร ปรีดาศักดิ์	ครู โรงเรียนวัดหน้าเขา
๔. นางอลิศรา รัศมีพงศ์	ครู โรงเรียนบ้านคลองจ้ง
๕. นางอาพัตสริน รัตนบุรี	ครู โรงเรียนราษฎร์ประชาอุทิศ
๖. นางสาวปุณธิดา จิตต์รัตน์	ครู โรงเรียนบ้านนา
๗. นางกัลยา อนุวัฒน์	ครู โรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชฌายนุกูล)
๘. นางสาวปณิธา ไชยเสน	ครู โรงเรียนบ้านวังยวน
๙. นางสาวทิฆัมพร รุ่งเรือง	ครู โรงเรียนวัดโบราณาราม
๑๐. นางพิมพ์ชนก ฤทธิโสสม	ครู โรงเรียนวัดสามัคคีนุกูล
๑๑. นางอุทัย ชนะพล	ครู โรงเรียนบ้านปลายรา
๑๒. นางสาวรรณี รอดรัตน์	ครู โรงเรียนวัดหน้าเขา
๑๓. นางสาวทัศนีย์ รัตนบุรี	ครู โรงเรียนสังวาลย์วิท ๗
๑๔. นางสาวสิริพร จินา	ครู โรงเรียนชุมชนบ้านนาพา

ระเบียบวาระที่ ๔.๗

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

เห็นชอบในการแต่งตั้ง นางพรทิพย์ ไวยรัตน์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๓ โรง ได้แก่ โรงเรียนวัดมะปรางงาม วัดกะเปียด บ้านคลองสาย และอนุมัติเป็นหลักการให้ผู้มีอำนาจตามมาตรา ๕๓ สั่งเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอื่นจากภายนอกสถานศึกษา ในการแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้อ ๕ กรณีโรงเรียนอื่น ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงในกรณีเดียวกัน

ระเบียบวาระที่ ๔.๘

เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

๑. อนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๖ ราย ดังนี้

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล / สังกัด ผู้ขอย้าย	สถานศึกษาที่ได้รับย้าย	หมายเหตุ
๑	นายรัตน์ธนชัย เลื่อนแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาแย้ม อำเภอทุ่งสง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๖ อำเภอทุ่งสง	
๒	นางวาสนา คชไกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทรงาม อำเภอช้างกลาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	โรงเรียนชุมชนบ้านนาวา อำเภอทุ่งสง	
๓	นายอาวุธ รักษาชล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองจิ่ง อำเภอนาบอน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	โรงเรียนวัดมณีเจริญมิตรภาพที่ ๒๒๗ อำเภอนาบอน	
๔	นายวิมล จิวหวด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกิดผล อำเภอทุ่งสง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	โรงเรียนบ้านหนองท่อม อำเภอทุ่งสง	
๕	นางสาวศรีัญญา วงษ์ประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาตาเสา อำเภอบางขัน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	โรงเรียนบ้านนาตาแย้ม อำเภอทุ่งสง	
๖	นางเกษรินทร์ แก้วนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังหอน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓	ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะเฟือง อำเภอฉวาง	

๒. อนุมัติใช้ตำแหน่งว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๑๕ ตำแหน่ง ดังนี้

ที่	ตำแหน่ง/โรงเรียน/อำเภอ	ตำแหน่งเลขที่	อันดับ	ชั้น	นักเรียน	หมายเหตุ
๑	ผอ.ร.ร.บ้านไสโคกเกาะ/ฉวาง	๑๙๒๐	คศ.๓	๕๐,๕๑๐	๑๕๐	
๒	ผอ.ร.ร.บ้านน้ำตก/ทุ่งสง	๕๕๕๓	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	๙๔	
๓	ผอ.ร.ร.บ้านวังธน/ทุ่งสง	๙๑๖๐	คศ.๓	๔๔๔๕๐	๔๙	
๔	ผอ.ร.ร.วัดนางเอื้อย/พิปูน	๙๒๘๙	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	๙๐	
๕	ผอ.ร.ร.บ้านเขาวง/บางขัน	๕๖๓๒	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	๖๙	
๖	ผอ.ร.ร.บ้านควนตม/ช้างกลาง	๒๔๙๗	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	๙๐	
๗	ผอ.ร.ร.เจริญรัชตภาคย์/บางขัน	๕๗๑๔	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	๑๒๑	
๘	ผอ.ร.ร.วัดวิสุทธิวงศ์/ทุ่งใหญ่	๖๑๐๑	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	๕๓	
๙	ผอ.ร.ร.บ้านพรุรง/ถ้ำพรรณรา	๒๑๘๘	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	๔๗	
๑๐	ผอ.ร.ร.วัดสวนพิบูล/ถ้ำพรรณรา	๒๑๗๙	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	๖๑	
๑๑	ผอ.ร.ร.วัดสุวรรณคีรี/นาบอน	๙๗๖๕	คศ.๓	๕๕,๗๔๐	๔๙	
๑๒	ผอ.ร.ร.คลองหมื่นเพชรอนุสรณ์ฯ	๖๑๗๘	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	๑๐๓	
๑๓	ผอ.ร.ร.บ้านหนองคล้า/ทุ่งใหญ่	๖๒๔๕	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	๑๒๗	
๑๔	ผอ.ร.ร.บ้านโคกวัด/ทุ่งใหญ่	๖๐๕๘	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	๙๖	
๑๕	ผอ.ร.ร.บ้านควน/ฉวาง	๑๘๑๓	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	๘๐	

๓. อนุมัติใช้ตำแหน่งว่างรองผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อใช้บรรจุและแต่งตั้งจากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด จำนวน ๔ ตำแหน่ง ดังนี้

ที่	ตำแหน่ง/โรงเรียน/อำเภอ	ตำแหน่งเลขที่	อันดับ	ชั้น	นักเรียน	หมายเหตุ
๑	รอง ผอ.ร.ร.วัดก้างปลา	๕๐๕๑	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	๓๔๕	
๒	รอง ผอ.ร.ร.วัดสวนขัน	๑๐๓๔๓๓	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	๒๐๓	
๓	รอง ผอ.ร.ร.บ้านนาเส	๕๗๔๒๖	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	๒๗๕	
๔	รอง ผอ.ร.ร.วัดจันดี	๒๔๑๒	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	๑๑๙๐	

๔. อนุมัติกำหนดสัดส่วนตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๖ ตำแหน่ง และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๕ ตำแหน่ง เพื่อใช้รับย้ายและบรรจุแต่งตั้ง จากบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้

ตำแหน่ง	ใช้รับย้าย	ใช้บรรจุและแต่งตั้ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน	๓	๓
รองผู้อำนวยการโรงเรียน	๒	๓

ระเบียบวาระที่ ๔.๙

เรื่อง การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒

๑. อนุมัติให้ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี

พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๕๒ ราย

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้ขอย้าย	วิชาเอก	ตำแหน่งที่ใช้รับย้ายและแต่งตั้ง	
			ตำแหน่งเลขที่	โรงเรียน / อำเภอ
๑	นางสาววาสนา สุขอนันต์ ร.ร.วัดไม้เรียง อ.ฉวาง สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	วิทยาศาสตร์	๕๑๖๗	บ้านนาเกิดผล /อ.ทุ่งสง
๒	นางสาวดวงกมล ลำทุมลักษณ์ ร.ร.บ้านบางนายสี สพป.พังงา	วิทยาศาสตร์	๑๐๑๔๖	วัดไม้เรียง /อ.ฉวาง (ว่างต่อเนื่อง)
๓	นางสาววิภาวดี อินทรจงจิต ร.ร.ตชด.บ้านยูงงาม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	ประถมศึกษา	๕๙๗๓	วัดท่ายาง /อ.ทุ่งใหญ่
๔	นายธีรวัฒน์ หอมเกตุ ร.ร.ชุมชนบ้านปากเสียว สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	ประถมศึกษา	๕๐๑๔	วัดธรรมเผด็จ /อ.ทุ่งสง
๕	นางสุพานี ทองสร้อย ร.ร.บ้านเกาะยวน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	ประถมศึกษา	๖๑๔๓	วัดคงคาเจริญ /อ.ทุ่งสง
๖	นางสาวรัตนพร รัตนสุวรรณ ร.ร.บ้านควน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	ประถมศึกษา	๕๗๗๖	บ้านเกาะยวน /อ.ทุ่งสง (ว่างต่อเนื่อง)
๗	นางสาวชนิกานต์ วังวิเศษกุล ร.ร.บ้านเกาะยวน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	ประถมศึกษา	๕๙๒๐	บ้านคอกช้าง /อ.ทุ่งสง
๘	นางสาวดารารภรณ์ วังขุน พรหม ร.ร.บ้านควนรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒	ภาษาไทย	๕๗๗๔	บ้านเกาะยวน /อ.ทุ่งสง (ว่างต่อเนื่อง)
๙	นางธรรณันท์ กวินโชติวิชัย ร.ร.วัดสุวรรณคีรี สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	ประถมศึกษา	๕๕๖๔	บ้านนาบอน /อ.นาบอน
๑๐	นางสาวอัญญลักษณ์ แสงสว่าง ร.ร.องค์การสวนยาง ๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	ปฐมวัย	๗๓๓๑	บ้านหน้าเขา /อ.ทุ่งสง

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้ขอย้าย	วิชาเอก	ตำแหน่งที่ใช้รับย้ายและแต่งตั้ง	
			ตำแหน่งเลขที่	โรงเรียน / อำเภอ
๑๑	นางสาวธิดามาศ ศรีปาน ร.ร.วัดโคกเหล็ก สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	ปฐมวัย	๕๔๐๙	ชุมชนบ้านไทรห้อง /อ.ทุ่งสง
๑๒	นางสาวเจนจิรา ราชมณี ร.ร.เขาทะเล สพป.ชุมพร เขต ๒	ปฐมวัย	๑๖๖๗	บ้านวังวัว /อ.พิปูน
๑๓	นางสาวสาวิณี ทัพบำรุง ร.ร.บ้านไทรงาม สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒	ภาษาไทย	๙๗๖๗	บ้านหนองยาง /อ.นาบอน
๑๔	นางสาววรรณลิสสา สุทธิมาศ ร.ร.บ้านห้วยสาร สพป.กระบี่	ภาษาไทย	๑๑๐๕๔	วัดท่ายาง /อ.ทุ่งใหญ่
๑๕	นายสมศักดิ์ บุญจันทร์ ร.ร.บ้านคลองมวน สพป.ตรัง เขต ๒	ภาษาไทย	๙๗๘๙	วัดหนองดี /อ.นาบอน
๑๖	นายชลภัท พรมชาติ ร.ร.วัดควนท่าแร่ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	ภาษาไทย	๗๒๕๔	บ้านไสใหญ่ /อ.ทุ่งใหญ่
๑๗	นางสาวจริยาวดี ใจห้าว ร.ร.บ้านโล๊ะใหญ่ สพป.กระบี่	ภาษาไทย	๕๗๙๓	บ้านบนควน /อ.ทุ่งสง
๑๘	นางสาวหิรัญญา ช่วยหะ ร.ร.ชุมชนบ้านปากเสี้ยว สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	ภาษาไทย	๖๐๔๘	วัดมะนาวหวาน /อ.ช้างกลาง
๑๙	นางสาวปิยมาภรณ์ โคจิจุล ร.ร.บ้านคลองสงค์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒	ภาษาไทย	๒๓๐๕	บ้านนา /อ.ช้างกลาง
๒๐	นางสาวกนกวรรณ สุนน ร.ร.วัดสวนพิบูล สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	ภาษาไทย	๒๑๒๕	บ้านนาเส /อ.ฉวาง
๒๑	นางสาวสุณิสา เกิดเกลี้ยง ร.ร.บ้านบางหัว สพป.พังงา	วิทยาศาสตร์	๕๔๔๘	วัดสวนพิบูล /อ.ถ้าพรรณรา (ว่างต่อเนื่อง)
๒๒	นางนฤมล ฤทธิกาญจน์ ร.ร.ชุมชนวัดหาดสำราญ สพป.ชุมพร เขต ๒	คณิตศาสตร์	๖๐๔๗	บ้านโคกมะขาม /อ.ฉวาง

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้ขอย้าย	วิชาเอก	ตำแหน่งที่ใช้รับย้ายและแต่งตั้ง	
			ตำแหน่งเลขที่	โรงเรียน / อำเภอ
๒๓	นายกรวิชัย รักบุรี ร.ร.บ้านนิคมวังหิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	คณิตศาสตร์	๕๗๔๗	บ้านวังยวน /อ.ทุ่งสง
๒๔	นางสาวอัญชลี ปรีชา ร.ร.วัดคลองตาล สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	คณิตศาสตร์	๑๐๖๘๔	บ้านนิคมวังหิน /อ.บางขัน (ว่างเนื่อง)
๒๕	นางสาวรัฐณากร ปานเมือง ร.ร.วัดดอนไคร สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔	คณิตศาสตร์	๕๓๘๓	บ้านวังยวน /อ.ทุ่งสง
๒๖	นางสาวปราณี ละมั้นชาติ ร.ร.บ้านควนสูง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒	คณิตศาสตร์	๒๒๕๖	โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย /อ.บางขัน
๒๗	นางสาวณัฐวดี อนงค์ ร.ร.บ้านเขารักษ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	คณิตศาสตร์	๕๗๗	บ้านวังยวน /อ.ทุ่งสง
๒๘	นางสาวนงลักษณ์ คงทองคำ ร.ร.บ้านบางลึก สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๓	คณิตศาสตร์	๔๒๔๒	วัดลำนาว /อ.บางขัน
๒๙	นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วประภาค ร.ร.วัดบางปลา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒	คณิตศาสตร์	๓๔๓	วัดกะเปียด /อ.ฉวาง
๓๐	นางสาวฉันทลักษณ์ มากคงแก้ว ร.ร.บ้านคลองโร สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	วิทยาศาสตร์	๖๑๓๑	บ้านเกาะยวน /อ.ทุ่งสง
๓๑	นางสาวสุกัญญา รัตนพล ร.ร.บ้านเหนือคลอง สพป.ตรัง เขต ๒	วิทยาศาสตร์	๕๖๒๗	บ้านไสเตอ้ออัย /อ.บางขัน
๓๒	นางสาวชนิกานต์ เพชรประพันธ์ ร.ร.บ้านตำหนิง สพป.พังงา	วิทยาศาสตร์	๑๙๕๑	วัดหลักช้าง /อ.ช้างกลาง
๓๓	นายเอนก ปิ่นมังกร ร.ร.สามัคคีอนุสรณ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	สังคมศึกษา	๕๕๕๑	ชุมชนวัดอัมพวัน /อ.นาบอน
๓๔	นายอุกฤษณ์ จริตงาม ร.ร.วัดไตรมารคสถิตฯ สพป.พังงา	สังคมศึกษา	๑๑๐๙๔	วัดท่ายาง /อ.ทุ่งใหญ่

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้ขอย้าย	วิชาเอก	ตำแหน่งที่ใช้รับย้ายและแต่งตั้ง	
			ตำแหน่งเลขที่	โรงเรียน / อำเภอ
๓๕	นางสาวสุรัสวดี ศรีสุธรรม ร.ร.บ้านหนองเจ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	สังคมศึกษา	๑๙๔๔	วัดจันดี /อ.ช้างกลาง
๓๖	นางสาวอนิสา รัตนพันธ์ ร.ร.บ้านบางปรุ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒	สังคมศึกษา	๕๒๖๙	บ้านจำปา /อ.ทุ่งสง
๓๗	ว่าที่ ร.ต.หญิงฐานมาศ จันทรแก้ว ร.ร.บ้านบางสาน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒	สังคมศึกษา	๑๐๑๕๔	หมู่บ้านป่าไม้ /อ.ทุ่งใหญ่
๓๘	นางวิรัชญา ลิขิตวัฒน์ ร.ร.บ้านไส้ท่อน สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	สังคมศึกษา	๒๒๔๐	บ้านหาดทรายแก้ว /อ.ฉวาง
๓๙	นางจรรยา พจนไกร ร.ร.บ้านบนควน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	ภาษาอังกฤษ	๑๐๖๓๗	ชุมชนวัดอัมพวัน /อ.นาบอน
๔๐	นางหนึ่งฤดี แซ่เอื้อง ร.ร.บ้านวังหิน สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	ภาษาอังกฤษ	๕๘๐๕	บ้านบนควน /อ.ทุ่งสง (ว่างต่อเนื่อง)
๔๑	นางสาวพนัยพร วันนุบล ร.ร.บ้านห้วยไศก สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑	ภาษาอังกฤษ	๖๐๘๑	บ้านวังหิน /อ.ทุ่งใหญ่ (ว่างต่อเนื่อง)
๔๒	นางสาวกัญญาภัทร ศรีประจันทร์ ร.ร.วัดสันติการาม สพป.ราชบุรี เขต ๑	ภาษาอังกฤษ	๙๘๕๙	วัดวิสุทธีวงศ์ /อ.ทุ่งใหญ่
๔๓	นางวารภรณ์ เทพสุทธิ์ ร.ร.บ้านน้ำลาด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๒	ภาษาอังกฤษ	๑๐๗๒๕	บ้านไส้ใหญ่ /อ.ทุ่งใหญ่
๔๔	นางโสภิตา ศรีสุขใส ร.ร.บ้านราษฎร์พัฒนา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	ภาษาอังกฤษ	๓๓๑๑	วัดมะปรางงาม /อ.ฉวาง
๔๕	นายยุทธเดช คงทองคำ ร.ร.อินทร์ธานีวิทยาคม สพป.นราธิวาส เขต ๒	พลศึกษา	๕๑๐๗	วัดควนชม /อ.ทุ่งสง
๔๖	นายศิวะพันธ์ คล้ายสมบัติ ร.ร.องค์การสวนยาง ๓ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	พลศึกษา	๙๒๖๓	วัดหน้าเขา /พิปูน

ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล ผู้ขอย้าย	วิชาเอก	ตำแหน่งที่ใช้รับย้ายและแต่งตั้ง	
			ตำแหน่งเลขที่	โรงเรียน / อำเภอ
๔๗	นายวิทยา ผลหิรัญ ร.ร.หนองข่าป่าหวาย สพป.อำนาจเจริญ	พลศึกษา	๕๘๙๔	หมู่บ้านป่าไม้ /อ.ทุ่งใหญ่
๔๘	นายศุภโชค ไชยฤกษ์ ร.ร.บ้านไร่ยาว สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๓	พลศึกษา	๑๐๒๒๔	วัดควนสูง /อ.ฉวาง
๔๙	นายศุภชัย ศรีสุวรรณ ร.ร.วัดโบราณาราม สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๒	พลศึกษา	๒๐๑๘	วัดสวนขัน /อ.ช้างกลาง
๕๐	นางสาวอัญชลี ภูมิแก้ว ร.ร.บ้านบ่อผุด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑	คอมพิวเตอร์	๑๑๗๗	บ้านคลองเสาเหนือ /อ.บางขัน
๕๑	นางสาวเพ็ญศรี ขาวผ่อง ร.ร.บ้านควนคีรีวงศ์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต ๑	คอมพิวเตอร์	๕๙๗๗	วัดเกาะสระ /อ.นาบอน
๕๒	นายกฤษศักดิ์ พริกทอง ร.ร.บ้านร่องเจริญ สพป.ราชบุรี เขต ๑	พลศึกษา	๔๒๘๔	บ้านปลายรา /อ.ถ้าพรรณรา

๒. อนุมัติใช้ตำแหน่งว่าง ที่เหลือจากการย้ายจำนวน ๓๕ อัตรา ซึ่งอยู่ในโรงเรียนที่มีอัตรากำลังครูไม่
เกินเกณฑ์ เพื่อดำเนินการดังนี้

๒.๑ สงวนตำแหน่งที่ได้รับจัดสรรเกษียณ ปี ๒๕๖๖ ไว้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตาม ว.๑๖
จำนวน ๑๒ อัตรา ดังนี้

ที่	ตำแหน่ง /โรงเรียน /อำเภอ	ตำแหน่งเลขที่	อันดับ	ชั้น	หมายเหตุ
๑	ครูผู้ช่วย /บ้านปากน้ำ /ฉวาง	๑๐๑๐๕	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	
๒	ครูผู้ช่วย /บ้านนาเส /ฉวาง	๑๙๕๘	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	
๓	ครูผู้ช่วย /บ้านนาท่อม /ทุ่งใหญ่	๖๐๑๑	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	
๔	ครูผู้ช่วย /บ้านพอโกบ /ทุ่งใหญ่	๖๐๑๕	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	
๕	ครูผู้ช่วย /วัดเกาะสระ /นาบอน	๔๑๑๙	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	
๖	ครูผู้ช่วย /ตชด.ช้างกลาง /บางขัน	๕๖๓๖	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	
๗	ครูผู้ช่วย /วัดควนกอ /ถ้าพรรณรา	๒๓๔๑	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	
๘	ครูผู้ช่วย /บ้านปลายรา /ถ้าพรรณรา	๑๐๑๑๓	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	

ที่	ตำแหน่ง /โรงเรียน /อำเภอ	ตำแหน่งเลขที่	อันดับ	ชั้น	หมายเหตุ
๙	ครูผู้ช่วย /วัดวังรีบุญเลิศ /ถ้าพรรณรา	๑๒๓๑	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	
๑๐	ครูผู้ช่วย /วัดหลักช้าง /ข้างกลาง	๑๙๕๕	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	
๑๑	ครูผู้ช่วย /บ้านนา /ข้างกลาง	๒๓๐๓	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	
๑๒	ครูผู้ช่วย /วัดสวนขัน /ข้างกลาง	๒๐๗๘	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	

๒.๒ ใช้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ตามวิชาเอกที่สถานศึกษาขาดแคลนและมีบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน ๑๗ อัตรา

ที่	ตำแหน่ง /โรงเรียน /อำเภอ	ตำแหน่งเลขที่	อันดับ	ชั้น	วิชาเอก
๑	ครูผู้ช่วย /บ้านทุ่งกรวด /ทุ่งใหญ่	๑๖๕๑	คศ.๒	๓๙,๙๒๐	ปฐมวัย
๒	ครู /องค์การสวนยาง 3 /ทุ่งใหญ่	๑๐๖๗๐	คศ.๒	๓๒,๘๑๐	ปฐมวัย
๓	ครู /ราชเวชพิศาล /ทุ่งใหญ่	๘๖๒๕	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	ปฐมวัย
๔	ครู /โสตทัศนศึกษา /บางขัน	๒๔๗๖	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	ปฐมวัย
๕	ครูผู้ช่วย /บ้านสะพานนางมโนราห์ /ทุ่งใหญ่	๖๒๒๔	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	ปฐมวัย
๖	ครูผู้ช่วย /บ้านไสโคกเกาะ /ฉวาง	๑๙๒๘	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	ภาษาไทย
๗	ครูผู้ช่วย .บ้านนาบอน /นาบอน	๙๒๖๐	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	ภาษาไทย
๘	ครูผู้ช่วย /องค์การสวนยาง 2 /ทุ่งใหญ่	๔๗๓๐	ครูผู้ช่วย	๑๖,๖๘๐	ภาษาไทย
๙	ครู /วัดสุวรรณคีรี /นาบอน	๙๗๖๖	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	ภาษาไทย
๑๐	ครู /วัดควนกอ /ถ้าพรรณรา	๙๒๗๑	คศ.๑	๑๘,๘๐๐	ภาษาไทย
๑๑	ครู /ชุมชนบ้านปากเสียว /พิปูน	๙๓๑๐	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	ภาษาไทย
๑๒	ครู /วัดโบราณาราม /พิปูน	๙๒๐๗	คศ.๓	๕๘,๓๙๐	ภาษาไทย
๑๓	ครู /วัดสุวรรณคีรี /นาบอน	๖๘๖๐	คศ.๓	๔๘,๔๓๐	ภาษาไทย
๑๔	ครู /ชุมชนบ้านปากเสียว /พิปูน	๙๓๗๔	คศ.๓	๕๕,๘๘๐	คณิตศาสตร์
๑๕	ครูผู้ช่วย /วัดนางเอื้อย /พิปูน	๕๕๖๗	คศ.๑	๒๓,๖๒๐	วิทยาศาสตร์
๑๖	ครู /บ้านพรุรง /ถ้าพรรณรา	๓๓๕๔	คศ.๒(๓)	๔๓,๖๒๐	วิทยาศาสตร์
๑๗	ครู /บ้านนาตาเสา /บางขัน	๙๘๙๖	คศ.๒	๔๑,๖๒๐	พลศึกษา

๒.๓ ตำแหน่งว่างคงเหลือ จำนวน ๖ อัตรา ซึ่งโรงเรียนระบุความต้องการเฉพาะวิชาเอกประถมศึกษา ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒ แจ้งโรงเรียนทราบ ต่อไป ดังนี้

ที่	ตำแหน่ง /โรงเรียน /อำเภอ	ตำแหน่งเลขที่	อันดับ	ชั้น	วิชาเอก
๑	ครูผู้ช่วย /บ้านไร่มุสลิม /ทุ่งใหญ่	๕๙๑๐	คศ.2	38,800	ประถมศึกษา
๒	ครูผู้ช่วย /ชุมชนบ้านสี่แยก /นาบอน	๙๘๒๖	คศ.3	58,390	ประถมศึกษา

ที่	ตำแหน่ง /โรงเรียน /อำเภอ	ตำแหน่งเลขที่	อันดับ	ชั้น	วิชาเอก
๑	ครูผู้ช่วย /บ้านไร่มุสลิม /ทุ่งใหญ่	๕๙๑๐	คศ.2	38,800	ประถมศึกษา
๒	ครูผู้ช่วย /ชุมชนบ้านสี่แยก /นาบอน	๙๘๒๖	คศ.3	58,390	ประถมศึกษา
๓	ครู /บ้านควน /ฉวาง	๕๘๑๖	คศ.2	41,600	ประถมศึกษา
๔	ครู /ตชด.บ้านยูงงาม /บางขัน	๖๐๕๒	คศ.3	58,390	ประถมศึกษา
๕	ครู /องค์การสวนยาง 3 /ทุ่งใหญ่	๕๘๙๖	คศ.3	50,250	ประถมศึกษา
๖	ครู /วัดสวนพิบูล /ถ้าพรรณรา	๕๔๗๙	คศ.3	58,390	ประถมศึกษา

๓. อนุมัติปรับปรุงตำแหน่งที่ใช้รับย้าย จากตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นตำแหน่งครู จำนวน ๓๔ อัตรา

๔. อนุมัติปรับปรุงตำแหน่งที่ใช้บรรจุและแต่งตั้งจากตำแหน่งครูเป็นตำแหน่งครูผู้ช่วย

จำนวน ๑๑ อัตรา

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๓๐ น.